



67ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 หน้า 1 ต่อ 20

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สนุกนิทานดนตรี พี่ๆ...กลุ่มต้นฝืน น. 20

สดจากใจเยาวชน

“หนูชอบเจ้าหญิงเบลล์ค่ะ” เสียงน้องปุรณ ด.ญ.แก้วจ๋อม วชิรวิรัตน์ อายุ 4 ขวบ จากโรงเรียนราชินีบน ด่าให้พี่ๆ พี่พร้อมนั้ระบาช สีว่า “หนูชอบสีเหลือง หนูมีชุดเจ้าหญิงเบลล์ด้วยนะคะ หนูว่าเจ้าหญิงเบลล์ก็ชอบสีเหลืองเหมือนหนู เพราะเจ้าหญิงเบลล์ชอบใส่ชุดสีเหลืองค่ะ”

หนึ่งในบรรดาทายาทในวันหนังสือเอเชียบู๊ตส์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า จตุจักรของเล็กฯ และคุณพ่อคุณแม่ในช่วงปิดเทอมกับกิจกรรม “Things to do for Kids” ที่เอเชียบู๊ตส์จัดขึ้น โดยวันเสาร์ที่ผ่านมา พี่ๆ กลุ่มต้นฝืน นึกดำเนินงาน บัณฑิตจากรั้ว มศว มา ร่วมจัดกิจกรรม



หนูๆ เล่นนั้ระบาชสี

สนุกนิทานดนตรี พี่ๆ...‘กลุ่มต้นฝืน’



เมื่อพี่ๆ จากทีมต้นฝืนเริ่มเตรียมตัว น้องๆ ที่ระบาชสีอยู่ที่เริ่มทยอยเข้ามาจับจองที่นั่ง รอฟังนิทานแสนสนุกจากพี่ๆ

พี่ๆ ทีมต้นฝืนดำเนินนิทานแสนสนุก จนน้องๆ หลากคนนั่งนิ่งและใจจดจ่อไปกับเสียงพากย์และตัวละครที่พี่ๆ กำลังแสดง

“สนุกมากเลยค่ะ หนูไม่เคยดูพี่ๆ แสดงมาก่อนเลย พอคุณแม่พามาดูพี่ๆ เล่นนิทานหนูยิ่งชอบ หนูจะบอกให้คุณแม่เล่าแบบมีให้ฟังที่บ้านค่ะ” น้องปุรณบอกเล่าเมื่อนิทานจากพี่ๆ ทีมต้นฝืนจบลง

คุณแม่จอมแก้ว วิเศษธนากร เล่าว่า “ส่วนใหญ่จะพาน้องปุรณไปปิ่นจักรยาน ดูนิทรรศการสำหรับเด็ก วันนี้พาน้องปุรณมาร่วมวันหนังสือ พอรู้ว่ามีกิจกรรมดำเนินิทานสำหรับน้องๆ ด้วย ก็เลยรู้สึกดีที่วันหนังสือมอบเงินความสำคัญของเด็กๆ และจัดกิจกรรมดีแบบนี้ ทำให้เด็กๆ สนใจ เพราะบางครั้งเวลาร่วมดำเนินิทานให้เด็กฟังที่บ้าน เราอาจ



คุณแม่จอมแก้วกับน้องปุรณ

ไม่ให้ใส่ใจอะไร ก็เป็นแค่ดำเนินิทานก่อนนอนธรรมดา แต่มาฟังนิทานที่เอเชียบู๊ตส์ซึ่งมีทั้งเสียงดนตรี พี่ๆ ทั้ง 3 คนมาดำเนินิทานเป็นตัวละครแล้วมีเสียงซันๆ ลงๆ เล็กๆ ก็จะสนุกมากขึ้น”

คุณแม่จอมแก้วกล่าวต่อว่า “หนังสือนิทานสำหรับเด็กจะไม่ยาวหรือสั้นจนเกินไป เพราะเด็กๆ จะสนใจได้ไม่นาน หลังจากนั้นเราอาจจะชวนเขาทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่ฟังนิทานบ้าง เช่น พาไประบาชสีหรือปลูกดอกไม้ ความสนใจของเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน อย่างน้องปุรณชอบฟังนิทานก็จะสนใจนั่งฟัง ขณะที่เด็กบางคนชอบลงมือทำมากกว่า เราในฐานะคุณแม่ก็ต้องคอยสังเกตดูว่าเขาชอบกิจกรรมอะไร แบบไหน เพื่อให้เขามีพัฒนาการต่อไป





นิทานประกอบดนตรีจากพี่ๆ ทีมต้นฝัน



นิทานประกอบดนตรีจากพี่ๆ ทีมต้นฝัน

“ทุกวันนี้เราสามารถทำอะไรก็ได้ในอินเทอร์เน็ต แต่เรายังชอบความรู้สึกที่ต้องเปิดหนังสืออ่าน เด็กก็ยังชอบอยู่ การดูในยูทูปไม่เท่ากับการที่พ่อแม่มีเวลาอ่านหนังสือหรือนิทานให้ลูกฟังแน่นอน” คุณแม่จอมแสบทั้งท้าย

ด้านพี่ๆ ทีมต้นฝันขวัญใจคนใหม่ของน้องๆ บอกเล่าว่าเริ่มต้นรวมกลุ่มจากการเรียนที่เดียวกันมาก่อน พอเรียนจบก็เริ่มจับงานนิเทศสารสำหรับเด็กแล้วทำนิทานสัญจรทางผู้ใหญ่ใจดีของ



ลูกโลกนิทาน

เบอร์รี่ ชุกเกอร์ เห็นความสามารถในตัวพวกเราให้โอกาสทำนิเทศสารต้นฝันสำหรับเด็กๆ ซึ่งเป็นงานที่เรารักและเป็นต้นกำเนิดของกลุ่มต้นฝัน

“เรามีโอกาสไปจัดกิจกรรมเล่านิทานให้น้องๆ ในหลายๆ ที่ รวมถึงมีโอกาสจัดห้องสมุดให้โรงเรียนที่ขาดแคลน จะใช้การเล่านิทานเป็นตัวเชื่อมน้องๆ ให้รู้สึกว่าห้องสมุดหรือหนังสือไม่ยากอย่างที่คิด และถึงแม้ตอนนี้เรายังเป็นทีมต้นฝัน เป็นทีมกลุ่มเล็กๆ แต่ความฝันของพวกเราคือหวังให้การอ่านไปถึงเด็กๆ ทั่วประเทศ โดยอาศัยนิเทศสารต้นฝันและกิจกรรมที่เราทำเป็นตัวช่วยให้การอ่านเป็นรากฐานกับเด็กๆ เพื่อเติบโตเป็นต้นไม้อใหญ่ที่สวยงามต่อไป”

สำหรับเทคนิคการเล่านิทานให้สนุก ทีมต้นฝันเผยว่า

“วันนี้เราเลือกนิทานกับเสียงดนตรีมาเล่นให้น้องๆ ฟังกัน เมื่อเสียงดนตรีมารวมกับการเล่า

นิทานจะทำให้ทุกเรื่องกลายเป็นเรื่องสนุกสำหรับเด็กๆ นอกจากการรวมนิทานเข้ากับเสียงดนตรีแล้วนิทานสามารถรวมเข้ากับการประดิษฐ์ ร้องเพลง เล่นและการทำกิจกรรม หนังสือหนึ่งเล่มเล่าได้เป็นร้อยวิธี ที่สำคัญนิทานเป็นการตอบคำถามให้เด็กๆ ได้ง่ายๆ เช่นทำไมเราต้องอาบน้ำ กินข้าว รวมถึงสามารถต่อยอดจินตนาการให้เด็กๆ ได้ด้วย อย่างเรื่องที่น่ามาเล่าพร้อมดซึ่งชอบทำสิ่ง



ไม่ได้มาตลอด ตอนจบพร้อมดก็จะต้องได้รับสิ่งไม่ตีตอบแทน เป็นการสอนเด็กอย่างง่ายๆ โดยที่เด็กไม่รู้สึกลัวโดนสอนอยู่”

กิจกรรม “Things to do for kids” ที่ร้านหนังสือเอเชียบุ๊คส ชั้น 6 เซ็นทรัลพลาซ่า ยังรอต้อนรับน้องๆ ตลอดไปรษณ Children’s Festival อาทิ กิจกรรม Magic Workshop : เด็กๆ จะได้ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงมายากล และเรียนรู้เทคนิคการแสดงโดยกลุ่ม Curtain Up Drama & Magic ในวันเสาร์ที่ 25 มี.ค. เวลา 13.30-15.30 น. เข้าร่วมกิจกรรมฟรี สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2251-8571